

# “อุมา เดอ เมซอง” ทุ่ม 10 ล้าน เปิดตัว “เจฟิต เจวาย ลิฟติ้งเซิร์ม” เซิร์มเพื่อความขาว กระชับ สำหรับจุดซ่อนเร้นสุขภาพสตรี



บริษัท อุมา เดอ เมซอง จำกัด ทุ่ม 10 ล้านบาท รุกตลาดสุขภาพสตรีด้านจุดซ่อนเร้น ด้วยผลิตภัณฑ์ “เจฟิต เจวาย ลิฟติ้งเซิร์ม” เซิร์มเพื่อความขาว กระชับ สำหรับจุดซ่อนเร้นสุขภาพสตรีโดยเฉพาะ ที่มีการตรวจสอบว่ามีคุณภาพได้รับการรับรอง โดยการพัฒนาจากสมุนไพรรักษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางเพื่อจุดซ่อนเร้นเจ้าแรกของโลก ที่มีการทดสอบผลของอาการแพ้ระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนัง ที่ตอบสนองแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลิ่น ความขาว และความกระชับ พร้อมเปิดตัว แบรินด์แอมบาสเดอร์ “บูม ปันดดา วงศ์ผู้ดี” หญิงไทยตลาด 47-50 ล้าน ภายใน 6 เดือน รวมยอดการส่งออกต่างประเทศญี่ปุ่น



นางสาวอุมพร อรรถทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุมา เดอ เมซอง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เปิดเผยว่า การออกผลิตภัณฑ์ “เจฟิต เจวาย ลิฟติ้งเซิร์ม” เกิดจากแรงบันดาลใจของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นของผู้บริหารเจฟิต ซึ่งทราบความต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขภาพเฉพาะที่สุขภาพสตรี อันเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาจากประเทศไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น เซิร์มสูตรพิเศษของ เจฟิต จึงกำเนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของสุขภาพสตรีที่ต้องการสร้างความมั่นใจเป็นที่น่าปรารถนา สำหรับท่านสุขภาพบุรุษ โดยเจฟิต ได้พัฒนาจากสมุนไพรรักษาเทคโนโลยีเครื่องสำอางเพื่อจุดซ่อนเร้นเจ้าแรกของโลก ที่มีการทดสอบผลของอาการแพ้ระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนัง ที่ตอบสนองแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลิ่น ความขาว และความกระชับ

บริษัทฯ จึงได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม ที่มีการตรวจสอบว่ามีคุณภาพได้รับการรับรองและมีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล มาจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั่วโลก และเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและบริการ และเจฟิตสามารถตอบสนองทุกความต้องการอัตลักษณ์ทางเพศอันหลากหลายของผู้บริโภคด้วย ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลอันมีประโยชน์และคุณภาพระดับสากล

ด้วยการตอบโจทย์ ให้กับสุขภาพสตรีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะที่ “เจ ฟิต เจวาย ลิฟติ้งเซิร์ม (JY Lifting

Serum)” เซรั่มเพื่อความขาว กระชับ สำหรับจุดซ่อนเร้นสุขภาพสตรี ฟีนฟูเสนท์เฉพาะจุดจួយัยสาว ปลอดภัยด้วย ส่วนผสมจากธรรมชาติ ด้วย กรดน้ำนมบริสุทธิ์ กรดแลคติก (Lactic) ช่วยผลัดเซลล์ผิวจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ลด ความหมองคล้ำ กระชับบริเวณภายนอกจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ช่วยคงความสมดุล บริเวณภายนอกจุดซ่อนเร้น พร้อมกับนวัตกรรมพิเศษเอกสิทธิ์แห่ง เจฟิตซ์ ไฮยาลูลิฟ HYALULIFT สาร Sodium Hyaluronate ขนาดโมเลกุลเล็กพิเศษ ช่วยกักเก็บความ ชุ่มชื้น เพื่อผิวกระชับชุ่มชื้น มีน้ำมีนวล แต่งตั้งอยู่เสมอ ทั้งยังช่วยลดกลิ่นอับและอาการตกขาว ให้คุณสาว ๆ มั่นใจไร้กังวล พร้อมผ่านการทดสอบการระคายเคืองทางการ แพทย์แล้วว่าอ่อนโยน สามารถใช้บริเวณภายนอกจุดซ่อนเร้น ได้ไม่ทำให้ระคายเคือง ให้คุณรู้สึกกระชับ สดชื่น มั่นใจใช้ได้ในทุกๆ วัน

**นางสาวอุมภาพร** กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัทได้มีการทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ “**เจ ฟิต เจวาย ลิฟติงเซรั่ม**” เราใช้ เครื่องมือการทำตลาด Above the line และ Below the line ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ มุ่งเน้นให้เข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด ด้วยการทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท โดยสร้าง แรนด์แอมบาสเดอร์ซึ่งได้รับเกียรติ จาก **คุณน้อม ปณิตดา วงศ์ผู้มี** สุภาพสตรีที่ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน ทั้งความงาม การศึกษา และบุคลิก ความมั่นใจของผู้หญิงสมัยใหม่ ขึ้นมาเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย “เจฟิต” คือ ร้านเครื่องสำอางชั้นนำที่มีมากสาขา ตัวอย่างเช่น ร้านน้องนะคะ และ ศูนย์ตัวแทนประจำจังหวัด การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนซึ่งยังไม่มีผู้ใดเป็นผู้นำ มีแต่ “เจฟิต” ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านนี้ของผู้บริโภค แต่ถ้าพูดถึงอัตราการเติบโตธุรกิจเครื่องสำอางของไทยทั้งการส่งออก และตลาดในประเทศมีมูลค่ากว่า 5.4 แสนล้านบาท โดยปีนี้ตลาดมีการเติบโตราว 10%-15% ซึ่ง เจฟิต น่าจะมียอดขายในช่วงแรกประมาณ 47-50 ล้านบาท ภายใน 6 เดือนรวมยอดการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

**นางสาวอุมภาพร** กล่าวต่ออีกว่า ส่วนแนวโน้มตลาดเครื่องสำอางในปี 2556 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 15% โดยมี ปัจจัยบวกจากผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านผู้บริโภคก็ยังรักสวยรักงามแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต หรืออยู่ในภาวะถดถอยจากการเมืองหรือเศรษฐกิจก็ตาม

สำหรับท่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องสำอางชั้นนำ, ร้านน้องนะคะ และร้านเจิ้ล้ง ขนาด 10 มิลลิลิตร เพียง 790 บาท โทร. 02-911-9858 หรือคลิก [www.jfitz.net](http://www.jfitz.net) หรือ [facebook.com/JFitz.Cosmetics](https://facebook.com/JFitz.Cosmetics)